

ประจำวันที่ 2-8 ธันวาคม 2558

ไทย-จีน เซ็น MOU ซื้อขายข้าว 1 ล้านตัน-ยางพารา 2 แสนตัน, เล็งซื้อข้าวเพิ่ม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ 1 ล้านตันกับ COFCO ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของจีน และการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามซื้อขายยางพารา 200,000 ตัน กับ SINOCEM ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ

โดยการลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นในโอกาสที่กระทรวงคมนาคมได้ลงนามกรอบความร่วมมือ(Framework of Cooperation)ภายใต้ MOU กับรัฐบาลจีน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย

สำหรับสัญญาซื้อขายข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ 1 ล้านตัน มีกำหนดส่งมอบข้าวเป็นรายงวดเฉลี่ยเดือนละ 100,000 ตัน โดยราคาซื้อขายจะเจรจาต่อรองตามราคาตลาดโลกขณะส่งมอบแต่ละงวด ซึ่งจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่ต้นปี และจะเสร็จสิ้นภายในปี 59

"การลงนามสัญญาซื้อขายข้าวในครั้งนี้ นับเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จีนได้ให้ความสนใจที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อข้าวจากประเทศไทย เพราะปัจจุบันไทยอยู่ในระหว่างการส่งมอบให้จีนภายใต้สัญญาฉบับปัจจุบันที่ลงนามในรัฐบาลที่ผ่านมา 1 ล้านตัน ซึ่งมีการส่งมอบไปแล้ว 80% หรือ 800,000 ตัน โดยคาดว่าจะส่งมอบครบตามจำนวนภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นจีนจะสามารถเริ่มคำสั่งซื้องวดแรกภายใต้สัญญาฉบับใหม่ได้ตั้งแต่ต้นปี 59 เป็นต้นไป" นางอภิรดี กล่าว

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน จีนตกลงในหลักการที่จะซื้อข้าวไทยอีก 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นล้านตันที่สอง โดยในวันที่ 4 ธ.ค.58 คณะทำงานด้านเทคนิคสินค้าข้าวของฝ่ายไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศจะมีการเจรจาหารือรายละเอียดกับ COFCO เพื่อเตรียมการทำสัญญาซื้อขายเพิ่มเติมต่อไป และสัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สองจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดในระยะยาว เพราะจะสามารถรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ของไทยได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 60

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ไทยลงนามขายข้าวจีทูจีให้จีนแล้ว 1 ล้านตัน เริ่มส่งปี 59

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2558 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามสัญญาซื้อขายข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ 1 ล้านตัน กับ COFCO ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของจีน และการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามซื้อขายยางพารา 200,000 ตัน กับ SINOCEM ที่เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าว เกิดขึ้นในโอกาสที่กระทรวงคมนาคมได้ลงนามกรอบความร่วมมือ (Framework of Cooperation) ภายใต้ MOU กับรัฐบาลจีน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย

สำหรับสัญญาซื้อขายข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ 1 ล้านตัน มีกำหนดส่งมอบข้าวเป็นรายงวดเฉลี่ยเดือนละ 100,000 ตัน โดยราคาซื้อขายจะเจรจาต่อรองตามราคาตลาดโลกขณะส่งมอบแต่ละงวด ซึ่งจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่ต้นปี และจะเสร็จสิ้นภายในปี 59

"การลงนามสัญญาซื้อขายข้าวในครั้งนี้ นับเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จีนได้ให้ความสนใจที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อข้าวจากประเทศไทย เพราะปัจจุบันไทยอยู่ในระหว่างการส่งมอบให้จีนภายใต้สัญญาฉบับปัจจุบัน ที่ลงนามในรัฐบาลที่ผ่านมา 1 ล้านตัน ซึ่งมีการส่งมอบไปแล้ว 80% หรือ 800,000 ตัน โดยคาดว่าจะส่งมอบครบตามจำนวน

ภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นจีนจะสามารถเริ่มคำสั่งซื้องวดแรก ภายใต้สัญญาฉบับใหม่ได้ตั้งแต่ต้น ปี 59 เป็นต้นไป” รอมว. พาณิชย์ กล่าว

นางอภิรดี กล่าวอีกว่า ภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน จีนตกลงในหลักการที่จะซื้อข้าวไทยอีก 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นล้านตันที่สอง โดยในวันที่ 4 ธ.ค.58 คณะทำงานด้านเทคนิค สินค้าข้าวของฝ่ายไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศจะมีการเจรจาหรือรายละเอียดกับ COFCO เพื่อเตรียมการทำสัญญาซื้อขายเพิ่มเติมต่อไป และสัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สอง จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดในระยะยาว เพราะจะสามารถรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ของไทยได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อเดือน พ.ค.57 ที่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับรัฐบาลต่างประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งหากรวมการขายข้าวให้รัฐบาลจีนอีก 1 ล้านตันในครั้งนี้ คิดเป็นปริมาณรวม 3.4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท และในอนาคตรัฐบาลไทยมีแผนที่จะเจรจาซื้อขายข้าวจีทูจีกับรัฐบาลประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแอฟริกา และตะวันออกกลางเพิ่มเติมอีก

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

รัฐคลังจัดการหนี้จำนำข้าวคุมไม่ให้ทะลุ 5 แสนล้านบาทในปีหน้า

นายสุวิชัย โจรฉนวนวิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังไปดูแลเรื่องหนี้ในโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ให้เกิน 5 แสนล้านบาท ภายในสิ้นปี 2559 ให้ได้ เพราะเดิมต้องลดหนี้ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะการระบายข้าวทำได้ ลำช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กอ่งกลัวไม่กล้าดำเนินการระบายข้าว และผู้ซื้อก็กลัวได้ข้าวที่มีคุณภาพไม่ดี

ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้กู้เงินและใช้สภาพคล่องของธนาคารในโครงการรับจำนำข้าวประมาณ 5.2 แสนล้านบาท เกินกว่ากรอบที่กำหนดไว้ไม่มาก แต่ก็ลดหนี้ลงยาก เพราะการระบายข้าวทำได้ลำบาก ทำให้ไม่มีเงินมาใช้หนี้

"ขณะนี้ยังไม่มีแผนการใช้หนี้จำนำข้าวกว่า 5 แสนล้านบาท ที่ชัดเจน เพราะตามหลักการแล้วต้องระบายข้าวและนำเงินมาใช้หนี้ให้หมดเสียก่อน หลังจากนั้นจะดูว่ามีส่วนที่เสียหายที่สุดท้ายที่ต้องใช้เงินงบประมาณไปชดเชยความเสียหายเท่าไร" นายสุวิชัยกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ได้ขยายเวลาการปิดบัญชีรอบสิ้นเดือน ก.ย.2558 ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ จากเดิมต้องทำให้ได้ภายในเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากคณะทำงานปิดบัญชีข้าวที่มี ธ.ก.ส.เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ ยังได้รับข้อมูลปริมาณข้าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไม่ครบ

แหล่งข่าวจาก ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2559 ธ.ก.ส.ได้เงินงบประมาณจำนวน 6.6 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายดอกเบี้ยในโครงการรับจำนำข้าว และชดเชยความเสียหายในโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้รับ 8.2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด และรัฐบาลต้องการนำเงินเพื่อการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

สำหรับการปิดบัญชีจำนำข้าวล่าสุดรอบ 30 ก.ย.2557 มียอด ขาดทุน 7 แสนล้านบาท แยกเป็น 11 โครงการก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ วงเงิน 1.63 แสนล้านบาท และอีก 4 โครงการสมัยยิ่งลักษณ์อีก วงเงิน 5.36 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส.ได้เตรียมขอความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายเวลาการลดวงเงินกู้ที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลก่อนหน้าให้เหลือไม่เกิน 5 แสนล้านบาท จากที่ต้องทำให้ได้ภายในสิ้นเดือน ธ.ค.2558 ออกไปอีก 12 เดือน หรืออีก 1 ปี โดยในปีหน้า คาดว่า ธ.ก.ส.จะลดหนี้จำนำข้าวได้ตามกำหนด เพราะหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจมาตรา 44 ออกคำสั่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานในการระบายข้าวจากโครงการจำนำ จะทำให้รัฐบาลระบายได้เร็วขึ้น และมีเงินมาชำระหนี้ให้กับ ธ.ก.ส. จากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าขายข้าวเพราะกลัวความผิดจากการขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนที่รับจำนำมา

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ข้อประกันราคาข้าวยังฉวางช่วยให้ราคาดีขึ้น

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/2559 ว่า โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกษตรกรได้รับราคาข้าวดีขึ้น 13,000-14,400 บาทต่อตันข้าวเปลือกจากราคาตลาดตันละ 11,600 – 12,000 บาท และเมื่อเก็บเกิน 30 วัน จะได้ค่าเก็บรักษาอีกตันละ 1,000 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต ขณะที่ ธ.ก.ส. เตรียมวงเงิน 12,500 ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ทั่วประเทศเข้าไปรับซื้อข้าวกับเกษตรกร 2.5 ล้านตัน เพื่อนำไปขายให้สมาคมต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกับ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ ระยะยาว ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างวางแผนจะร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว สมาคมโรงสี และผู้ประกอบการข้าวถุง รับซื้อข้าว สกต.ทั่วประเทศรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกนำข้าวมาเก็บรวบรวมและสีเป็นข้าวสาร เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและทำให้เกษตรกรได้รับเงินจากการขายข้าวสูงขึ้นด้วย โดย ธ.ก.ส. จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกข้าวให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตสูงขึ้น พร้อมทั้งเป้าหมายให้ข้าวมีน้ำหนักถึง 36 กรัมต่อเมล็ด ซึ่งถือเป็นข้าวที่มีคุณภาพและจะช่วยให้ข้าวมีราคาดีขึ้น

สำหรับโครงการประกันข้าวยังฉวาง คาดว่าจะมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการฤดูกาลผลิต 2558/2559 จำนวน 80,000 ราย คิดเป็น 150,000 ตัน ซึ่งสูงกว่าฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ที่มีอยู่ 120,000 ตัน เนื่องจากมีการประกาศให้เข้าร่วมโครงการเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจราคาข้าวที่เก็บไว้ในยังฉวาง หากเทียบกับราคาตลาดที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ภาพรวมโครงการเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2558/2559 คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 100,000 ราย ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประมูลข้าวเสื่อม 3.7 หมื่นตันแค่โลละ 5 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 1 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ 13 รายจาก 14 รายที่ผ่านคุณสมบัติเข้ายื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวสารเสื่อมสภาพในสต็อก รัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ 37,412.68 ตัน มูลค่า 197.8 ล้านบาท คือ บจ.ทรัพย์ทิพย์, บมจ.ไทยแอลกอฮอล์, บจ.อุบล ไปโอเอทานอล, บจ.เอส ซี ไอ โอโค่ เซอร์วิส, บจ.อี 85, บจ.ว ธนทรัพย์, บจ.สินไชยศรี, บจ.พี เอส ซี สตาร์ช โปรดัคส์, บจ.ไทยผิง เอทานอล, บจ.ไทยเอทานอล พาวเวอร์, บจ.สีมา อินเตอร์โปรดักส์, บจ.สตีกไปโอแมส และ บจ.บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี โดยเสนอราคาซื้อเฉลี่ยตันละ 5,020-5,419.98 บาท วันที่ 2 ธ.ค. คณะทำงานระบายข้าวจะสรุปผลประมูล เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ เป็นประธาน

ขณะที่นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงตอบโต้กรณีสมาคมเซอร์เวเยอร์ตั้งข้อสังเกตคุณภาพข้าวเสียที่นำมาประมูล ว่า อาจมีข้าวดีผสมอยู่ โดยยืนยันว่ารัฐตั้งคณะทำงานตรวจสอบ โดยมีผู้ตรวจราชการจากกระทรวงต่าง ๆ รวม 100 ชุด กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบรอบคอบรัดกุม และเปิดให้เจ้าของคลังและเซอร์เวเยอร์มีส่วนร่วม จนได้ผลสรุปจัดเกรดและแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของคลัง ที่เซอร์เวเยอร์โต้แย้งไม่ทราบว่าจะเก็บตัวอย่างข้าวมาอย่างไร จากคลังไหน และการโต้แย้งควรเกิดขึ้นก่อนจะถูกดำเนินคดี แต่หากมีตัวอย่างข้าวที่แตกต่างคงต้องสู้กันชั้นศาล

"การประมูล ครั้งนี้หากได้ราคาต่ำกว่าเกณฑ์คงไม่ขาย ส่วนครั้งต่อไปต้องนำผลสรุปที่ได้ไปปรับปรุงระบบประมูล อาจนำไปขายสำหรับผลิตอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จะเปิดประมูลทั่วไปเพื่อใช้ในประเทศอีกครั้งเดือน

มี.ค. 2559 หลังขานาเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ส่วนการระบายข้าวเกรดพี เอ ปี อาจพิจารณาแนวทางประมูลเพื่อส่งออกต้นปี 2559 ไม่ให้กระทบราคาข้าวใหม่"

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวตั้งข้อสังเกตว่า หากคุณภาพข้าวในคลังบางส่วนมีคุณภาพดี สามารถขายให้อาหารสัตว์ได้ในราคาสูงกว่า 9.80 บาท แต่ถ้ารัฐอนุมัติขายราคา กก.ละ 5 บาท นอกจากขาดทุน กก.ละ 19 บาท จากราคารับจำนำ กก.ละ 24 บาท หรือขาดทุน 710 ล้านบาทแล้ว ยังไม่รวมค่าฝากเก็บ และทำให้ราคาสินค้าเกษตรอื่นที่เป็นวัตถุดิบผลิตไฟฟ้า/เอทานอล เช่น มันสำปะหลัง และกากน้ำตาลปรับลดลงด้วย

นายสุพจน์ ศรีสถาพร กรรมการผู้จัดการ บจ.ทรัพย์ทิพย์ กล่าวว่า บริษัทจะยื่นประมูลข้าว 1,000-2,000 ตัน ส่วนราคาประมูลยังประเมินยาก เพราะผู้เข้าประมูลมีทั้งผู้ผลิตเอทานอล ผู้ผลิตไฟฟ้า ส่วนบริษัทจะเสนอซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนวัตถุดิบที่ผลิตจากมันเส้น กก.ละ 6-6.50 บาท เพราะมันเส้นมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าข้าว 50%

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เสียงแตก 'ค่าน-หนูน' พีซีเอ็ม วงการส่งออกข้าวห่วงถูกแบน เกษตรกรชี้ทางเลือกใหม่

นายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ไม่เห็นด้วยหากในอนาคตจะมีการสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวตัดแปลงพันธุกรรม(ข้าวจีเอ็ม) เพราะจะมีผลกระทบต่อส่งออก เนื่องจากคู่ค้าและผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยและไม่ยอมรับ ในอดีตสหรัฐอเมริกาเองเคยทดลองพีซีเอ็มในพื้นที่จำกัดมาแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมได้มีการหลุดลอดปนเปื้อนข้าว มีผลให้คู่ค้ายุโรประงับการนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ ในปีนั้นไทยได้รับอานิสงส์ทำให้ส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นมองว่าขนาดสหรัฐอเมริกายังคุมไม่ได้ เราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยง เพราะมีอีกหลายวิธีที่จะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

เช่นเดียวกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมเรื่องจีเอ็มโดยเฉพาะข้าว เนื่องจากมีพันธุ์พื้นเมืองจำนวนมากที่ยังรอการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ หากปล่อยให้จีเอ็ม เข้ามาจะถูกรับผิดชอบชาติครอบงำชาวนา และที่สำคัญจะขัดแย้งกับนโยบายการส่งออกอาหารของไทยที่กำลังเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ เพราะจะทำให้คู่ค้าไม่เชื่อมั่นและกระทบการส่งออกได้

ขณะที่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องพีซีเอ็ม มองเป็นเรื่องที่เปราะบางที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะคนแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ในภาพรวมต้องการเกษตรแบบไม่พึ่งสารเคมี ซึ่งจีเอ็มเองก็ไม่พึ่งสารเคมี แต่เป็นเรื่องของการตัดแปลงทางพันธุกรรม ฉะนั้นจะต้องมีการศึกษาวิจัยให้รอบด้านก่อน

"เราคงไม่ยอมรับหรือปฏิเสธเลยทีเดียว ต้องศึกษาวิจัยให้รอบด้านก่อนถึงจะนำออกมาใช้ได้ ตอนนี้อยู่ไม่ได้เริ่มออกมาสู่ภายนอก เป็นแต่ทำงานเชิงการวิจัยเท่านั้น เรื่องแนวคิดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็คิดกันไป ในส่วนของกระทรวงเองมีการติดตามสถานการณ์ และยังต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องนี้"

ด้านนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ยังไม่มีใครได้ใครเสียในเรื่องนี้ เพาะเป็นร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยชีวภาพ พ.ศ. กำลังจะทำให้การปลูกพืชมีหลักเกณฑ์และการยอมรับในเรื่องความปลอดภัยและอาหาร สิ่งแวดล้อมและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ ก่อนที่จะนำไปปลูกเป็นการค้า จะพูดด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่ ส่วนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละกลุ่มว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านอย่างไร และการที่กฎหมายเกิดขึ้นไม่ใช่จะไปเอื้อกับบริษัทใด ควรจะมีเพราะมีหลักเกณฑ์ความปลอดภัย หากบริษัทใดนำเข้ามาจะต้องชี้แจงชัดเจนว่านำเข้าเพื่อการศึกษา วิจัยหรือเพื่อมาทำอะไร

เช่นเดียวกับ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการธิการเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต ที่ได้ลงพื้นที่ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ (BBIC) จังหวัดนครปฐม (16 พ.ย.58) เพื่อรับฟังข้อมูลด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือพีซีเอ็ม กล่าวว่า คิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา เป็นเรื่องของวิชาการ ต้องรู้ ไม่ว่าปัจจุบันจะได้รับการต่อต้านอย่างไร เพราะการศึกษาไม่ได้ทำให้เกิด

ความเสียหาย ปัจจุบันจะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มีการส่งเสริม และเริ่มจำหน่ายพีซีจีเอ็ม ปัจจุบันทราบหรือไม่ว่าไทยมีการอนุญาตให้นำเข้าพีซีจีเอ็มไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือถั่วเหลืองมาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2542 เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ส่งเสริมให้บริโภค แต่กลับผลิตในประเทศไม่ได้ ผิดปกติหรือไม่

นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เผยว่า เรื่องจีเอ็มหรือจีเอ็มโอ จะดีหรือไม่ดี เกษตรกรทราบอยู่แล้ว ควรเปิดให้เกษตรกรเป็นผู้เลือกเอง ไม่ใช่ทางภาครัฐจะเป็นคนกำหนดให้ หรือชี้ว่าดีหรือไม่ดี อย่างพันธุ์ข้าว ถ้ามว่าใครคุมตลาด ขยายพันธุ์ได้หรือไม่ ก็ไม่ต่างกับเกษตรกรต้องซื้อพันธุ์ทุกปี ถ้าวันนี้เกษตรกรจะหันมาซื้อพันธุ์ข้าวจีเอ็มโอบ้าง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ เพราะผลผลิตสูง ต้านทานโรค ผิดอย่างไร

อนึ่ง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)



เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 พ.ย. 2558 มีจำนวน 771,312 ตัน มูลค่า 291.224 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 59.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 29.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 484,513 ตัน มูลค่า 225.111 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-30 พ.ย. 2558 มีจำนวน 5.807 ล้านตัน มูลค่า 2,371 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 0.6% และมูลค่าลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.843 ล้านตัน มูลค่า 2,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2558 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 849,383 ตัน เพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับจำนวน 505,917 ตัน ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 41.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 599,948 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการส่งมอบข้าวให้แก่รัฐบาลอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมากในเดือนที่ผ่านมา

โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญในเดือน ต.ค. ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 768,403 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 90% ของการส่งออกทั้งหมดในเดือน ต.ค.) เพิ่มขึ้นถึง 54% เมื่อเทียบกับจำนวน 497,721 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามด้วยตลาดแอฟริกาจำนวน 50,935 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 6% ของการส่งออกทั้งหมดในเดือน ต.ค.) ลดลง 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 54,985 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดอเมริกาจำนวน 22,337 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 5,291 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 2,417 ตัน

ในเดือน ต.ค. เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 251,658 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 30% ของการส่งออกทั้งหมดในเดือน ต.ค.) ข้าวหอม (Jasmine rice) 105,284 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 12% ของการส่งออกทั้งหมดในเดือน ต.ค.) ข้าวขาว 15% จำนวน 258,224 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 30% ของการส่งออกทั้งหมดในเดือน ต.ค.) ข้าวขาว 25% จำนวน 129,398 ตัน ข้าวเหนียว 45,732 ตัน ข้าวขาว 10% 100% และข้าวชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 59,087 ตัน

[ที่มา Oryza.com](#)

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) ระบุว่าในช่วงระหว่างเดือน ต.ค. 2557-ต.ค. 2558 ถือได้ว่าอินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวส่วนเกิน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการนำเข้าข้าวเพื่อนำมาบริโภคภายในประเทศ

โดยในเดือน ต.ค. 2557 องค์การสำรองอาหาร (the State Logistics Agency; Bulog) มีสต็อกข้าวประมาณ 1.7 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 800,000 ตัน แต่ในเดือน ต.ค. 2558 Bulog ก็มีสต็อกข้าวประมาณ 1.7 ล้านตัน แม้จะไม่ได้มีการจัดหาข้าวจากฤดูกาลผลิตหลักในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2558 ก็ตาม ขณะที่จำนวนประชากรที่บริโภคข้าวก็เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7 ล้านคน คิดเป็นความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 460,000 ตัน

ในปี 1998 อินโดนีเซียเคยเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญระดับรุนแรงประมาณ 1.9% ทำให้อินโดนีเซียต้องนำเข้าข้าวประมาณ 7.1 ล้านตัน โดยในขณะนั้นมีประชากรประมาณ 202 ล้านคน ขณะที่ในปี 2015 นี้ อินโดนีเซียเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญระดับรุนแรงประมาณ 2.4% ขณะที่มีความต้องการประมาณ 252 ล้านคน ซึ่งภาวะเช่นนี้อินโดนีเซียอาจจะต้องนำเข้าข้าวมากถึง 9 ล้านตัน แต่ขณะนี้มีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.3 ล้านตันเท่านั้น

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก BULOG ว่า ในขณะนี้มีสต็อกข้าวคงเหลือประมาณ 1.5 ล้านตัน ซึ่ง BULOG จะต้องมีสต็อกข้าวตอนสิ้นปีประมาณ 2 ล้านตัน โดยในขณะนี้ BULOG ได้รับมอบข้าวจากเวียดนามแล้วประมาณ 330,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้จัดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 7 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวทั้งหมด 39,839 ตัน เป็นข้าวสารเมล็ดยาวจากสหรัฐฯ (non-glutinous long-grain rice) จำนวน 24,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 15,839 ตัน โดยมีผู้ยื่นประมูลจากสหรัฐฯ 17 ราย และไทย 16 ราย โดยราคาเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ 83,804 เยนต่อตัน (ประมาณ 681 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ส่วนราคาที่รวมภาษีอยู่ที่ 90,508 เยนต่อตัน (ประมาณ 735 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ส่วนการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy-Sell) ครั้งที่ 3 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวทั้งหมด 3,836 ตัน เป็นข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 2,578 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ ออสเตรเลีย ปากีสถาน จีน และไทย และข้าวหักจำนวน 1,258 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ เมียนมาร์ จีน และไทย ซึ่งในส่วนของข้าวจากไทยเป็นข้าวสารเมล็ดยาวจำนวน 1,216 ตัน ในราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,252 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,620 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวหักมีจำนวน 500 ตัน ในราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) ที่ 483 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) ที่ 775 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ทั้งนี้ อัตราภาษีที่จะต้องรวมเข้าไปในราคาซื้อและราคาขายจะอยู่ที่ 8%

จากการเจรจาระหว่างญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ อีก 11 ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกในกรอบ TPP ได้ข้อยุติในสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าผักและอาหารทะเล ทำให้ญี่ปุ่นจะยกเลิกภาษีสินค้าประเภทผัก 100 รายการ และสินค้าอาหารทะเลอีกประมาณ 350 รายการ ซึ่งย่อมมีผลให้เกษตรกรญี่ปุ่นกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคากับสินค้านำเข้าที่จะมีราคาถูก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นให้ความมั่นใจว่าการนำเข้าจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักหลังการยกเลิกภาษี เนื่องจากปัจจุบันสินค้าเกษตรประเภทดังกล่าวเป็นสินค้าในประเทศมากถึง 80%

เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสินค้าข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทย พบว่าในตลาดญี่ปุ่นคู่แข่งของไทยมีเพียงสหรัฐฯประเทศเดียว ซึ่งจากการเจรจา TPP ญี่ปุ่นตกลงเปิดโควตาให้สหรัฐฯ 70,000 ตันและแม้ว่าข้าวไทย

และสหรัฐฯ จะเป็นคนละชนิดกันแต่โอกาสในการทำตลาดของข้าวไทยจะยิ่งยากขึ้น เพราะในขณะนี้ มีร้านซูชิราคา ถูกประเภท 100 เยน ต้องการใช้ข้าวสหรัฐฯ แทนข้าวญี่ปุ่นแล้ว

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าข้าวจากไทยในปี 2015 (ม.ค.-ส.ค.) เพิ่มขึ้น 5.62% อยู่ที่ 217,195 ตัน ในขณะที่ นำเข้าจากสหรัฐฯ ลดลง 20.26% อยู่ที่ 203,663 ตัน

ที่มา Oryza.com และ สคร. ฟูกูโอกะ

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) จะจัดการ ประมูลซื้อข้าวจำนวน 55,555 ตัน ในวันที่ 8-9 ธ.ค. นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวกล้อง (non-glutinous brown rice) จากสหรัฐฯ รวม 48,888 ตัน และข้าวกล้องเหนียว (glutinous brown rice) จำนวน 6,667 ตัน กำหนดส่งมอบ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.- 30 เม.ย. ปีหน้า

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2015/16 (เม.ย.-ก.ย.) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 5.526 ล้านตัน มูลค่า 3.17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 2.084 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.442 ล้านตัน โดยส่งออกไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย 598,001 ตัน เซเนกัล 0.508 ล้านตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.415 ล้านตัน และอิหร่าน 361,474 ตัน ในปีงบประมาณ 2014/15 อินเดียส่งออกข้าว 11.9 ล้านตัน มูลค่า 7.8 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนการส่งออกในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 633,861 ตัน ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 294,943 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 338,918 ตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของการตลาด 2015/16 (ต.ค.-ก.ย.) สามารถจัดหาข้าวตามโครงการจัดหาข้าวในฤดูการผลิตหลัก (the kharif marketing season; KMS) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. มาจนถึงวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้แล้วประมาณ 14.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.7 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยการจัดหาข้าวในปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรแม้ว่าผลผลิตข้าวจะมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่เนื่องจากภาวะราคาข้าวเกษตรกรรวมดาวน์ต่ำลงทั่วประเทศ จึงทำให้เกษตรกรหันมาขายข้าว ให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลมากกว่าจะขายให้ผู้ค้าข้าวของเอกชนทั้งในแคว้น Punjab และ Haryana ซึ่งในแคว้น Punjab นั้น หน่วยงานขององค์การอาหารแห่งชาติสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 9.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่ในแคว้น Haryana หน่วยงานขององค์การอาหารแห่งชาติสามารถจัดหา ข้าวได้ประมาณ 2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเปลือก ปีการตลาด 2015/2016 (1 ต.ค. - 30 ก.ย.) ขึ้นอีก 3.7% สำหรับข้าวคุณภาพทั่วไป (common grades of rice) จาก 1,360 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เป็น 1,410 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 213 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ส่วน ข้าวเปลือกคุณภาพดีเกรด A ได้ปรับราคารับซื้อขั้นต่ำจาก 1,400 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เป็น 1,450 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 219 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) โดยในปีการตลาด 2015/2016 รัฐบาลคาดว่าจะจัดหาข้าวได้ มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 30 ล้านตัน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา (2014/15) รัฐบาลจัดหาข้าวได้ประมาณ 32 ล้านตัน

รัฐเบงกอลตะวันตก (West Bengal) และรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) เป็นสองรัฐที่มีการผลิตข้าว มากที่สุดในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากข้าวสามารถเพราะปลูกได้ในดินทุกประเภททำให้รัฐต่างๆ ทั้งหมดของ อินเดียมีการเพราะปลูกข้าวเช่นเดียวกัน โดยในปี 2556-2557 ผลผลิตข้าวในประเทศอยู่ที่จำนวน 106.5 ล้านตัน และในปี 2558 มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 110 ล้านตัน

ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกข้าวอินเดียนครอบลคลุมหนึ่งในสามของพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งหมดในประเทศ ซึ่งประเทศอินเดียนครอบลคลุมตำแหน่งอันดับสองของประเทศผู้ผลิตข้าวมากที่สุดในโลกรองจากประเทศจีนและเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกอีกด้วย ในทางตรงกันข้าม การผลิตข้าวของประเทศอินเดียนที่กำลังจะซบเซาและความต้องการของผู้บริโภคในประเทศมากขึ้นจะส่งผลให้การส่งออกข้าวอินเดียนลดลงได้จากเดิม 10 ล้านตันเหลือเพียง 5-6 ล้านตันในปี 2563

ปัจจุบัน คนอินเดียนหันมาบริโภคแบรนด์ข้าวมากขึ้น (Branded rice) ในภาคใต้และภาคเหนือของประเทศ ซึ่งบริษัทข้าวอินเดียนต่างๆ ได้ลงทุนในการสร้างแบรนด์ข้าว และต่อไปข้าวจะไม่เป็นเพียงแค่สินค้าโภคภัณฑ์ธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (2555-2558) อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของบริษัทชั้นนำข้าวอินเดียนต่างๆ อยู่ระหว่าง 20-30% ของการส่งออกข้าวอินเดียน

ประเทศอินเดียนส่งออกข้าวชนิดต่างๆ สู่ตลาดโลก (นอกเหนือจาก ข้าวบาสมาทิ Basmati rice) จำนวน 8,274,046 ตันสู่ตลาดโลกและสร้างมูลค่ากว่า 204,285,100,000 รูปี ระหว่างปี 2557-2558 และในปี 2557 ประเทศอินเดียนและประเทศไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก

ในปัจจุบันรูปแบบการบริโภคของประชาชนอินเดียนกำลังเปลี่ยนจากอาหารธัญพืชไปสู่อาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพที่ดีกว่า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงผู้บริโภคข้าวอินเดียนมองหาการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ขนาดของเมล็ดข้าว และหลักจากหุงเสร็จแล้วให้กลิ่นหอมและรสชาติอร่อย

คณะกรรมการอุทธรณ์ทรัพย์สินทางปัญญา(IPAB) ของอินเดียนกำลังดำเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ของข้าวบาสมาทิของอินเดียนร่วมกับข้าวบาสมาทิของปากีสถาน ซึ่งจะทำให้ข้าวบาสมาทิทั้งสองประเทศสามารถระบุประเภทข้าวบาสมาทิเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งสองประเทศในตลาดข้าวโลกได้

ทั้งนี้ อินเดียนและปากีสถานอยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับข้าวบาสมาทิ ซึ่งเป็นข้าวหอมที่มีลักษณะเม็ดข้าวเรียวยาวและปลูกในพื้นที่ราบลุ่มอินเดียนตอนเหนือลุ่มน้ำสินธุ-คงคา (Indo-Gangetic Plain) ซึ่งครอบคลุมที่พื้นที่ปลูกข้าวบาสมาทิทางตอนเหนือของอินเดียนและปากีสถาน (แคว้น Punjab, Haryana, (western) Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi and Jammu และ Kashmir)

สำหรับประโยชน์ที่อินเดียนจะได้รับภายหลังการได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าว ได้แก่ จะทำให้ประเทศคู่แข่งส่งออกข้าวอื่นๆ ไม่สามารถใช้การโฆษณาว่าเป็นข้าวหอมบาสมาทิได้ และเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ 77 เมืองหรืออำเภอของรัฐปัญจาบ หรียานะ อุตตระประเทศ เดลี และจัมมูและแคชเมียร์ รวมทั้งจังหวัดปัญจาบของปากีสถานจะได้รับบิตตรารับรองสำหรับการเพาะปลูกข้าวบาสมาทิต่อไป

สำหรับการจดทะเบียนดังกล่าว หน่วยงาน Intellectual Property Appellate Board (IPAB) ของอินเดียนที่ตั้งอยู่ที่เมืองเจนไนได้ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำประชาพิจารณาซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้น และจะสามารถประกาศผลการขึ้นทะเบียนภายในอีกหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ได้มีความขัดแย้งขึ้นในหลายพื้นที่ของอินเดียนในประเด็นการจดทะเบียน GI ข้าวบาสมาทิดังกล่าว

อนึ่ง การจดทะเบียน GI ข้าวบาสมาทิจะมีผลต่อเนื่องไปยังข้าวบาสมาทิที่ส่งออกไปสู่ตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐ และทำให้ประเทศคู่แข่งไม่สามารถระบุประเภทข้าวที่จำหน่ายในตลาดดังกล่าวว่าเป็นข้าวบาสมาทิได้

ที่มา Oryza.com และ สกปร.มูมไบ

[สหภาพยุโรป](#)

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในช่วงต้นปีการผลิต 2015/16 (ก.ย.-ส.ค.) มีสัญญาณของการนำเข้าที่มากขึ้น โดยในช่วงเกือบ 3 เดือนแรก (1 ก.ย.-24 พ.ย.) EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 260,547 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 218,823 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 19,088 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ

จำนวน 16,578 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 241,459 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 202,245 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงเกือบ 3 เดือนแรก (1 ก.ย.-24 พ.ย.) มีการนำเข้าประมาณ 73,044 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 46,722 ตัน เนเธอร์แลนด์ 29,674 ตัน โปแลนด์ 16,880 ตัน เยอรมนี 16,720 ตัน โปรตุเกส 14,075 ตัน อิตาลี 13,980 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 49,452 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ที่มา Oryza.com

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) มีการส่งออกข้าวประมาณ 899,299 ตัน เพิ่มขึ้น 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 431,897 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ส.ค. มีการส่งออกจำนวน 325,001 ตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. และเพิ่มขึ้น 2.3 เท่า เมื่อเทียบกับจำนวน 141,730 ตัน ในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวน 26,849 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในเดือน ส.ค. มีการส่งออกไปยังประเทศอิรักจำนวน 91,500 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 28% ของการส่งออกในเดือน ส.ค.) ชิลี 59,497 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 18%) บราซิล 54,967 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 17%) คิวบา 58,133 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 18%) โบลิเวีย 22,840 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 7%) เซเนกัล 15,906 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 5%) และประเทศอื่นๆรวม 22,750 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 7%) เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

บราซิล

สถาบัน The Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของปีนี้ บราซิลส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 979,215 ตัน โดยในเดือน ต.ค. บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 126,973 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 133,130 ตัน ในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ก.ย. ประกอบด้วย คิวบา 42,647 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 33% ของการส่งออกในเดือน ต.ค.) นิคารากัว 20,809 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 16%) เชียร์าลีโอน 17,185 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 13.5%) เปรู 13,824 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 11%) คอสตาริกา 8,678 ตัน เบนิน 4,346 ตัน โบลิเวีย 4,023 ตัน แอฟริกาใต้ 2,830 ตัน สหรัฐฯ 3,250 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2014 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2013

ที่มา Oryza.com